
Stýrihópur um framtíðarnýtingu Krýsuvíkursvæðisins 

Fundargerð 6. fundar, sem haldinn var í fundarsal bæjarráðs Hafnarfjarðarbæjar 

27. október 2015 og hófst kl. 16:30. 

Fundinn sátu: Borghildur Sturludóttir, Fjölnir Sæmundsson, Kristinn Andersen, Sigríður Björk 

Jónsdóttir og Valdimar Svavarsson. 

Hvað er Krýsuvík? 

Haldið var áfram með þá nálgun að greina „hvað Krýsuvíkursvæðið væri“ eða hvaða kjarnaatriði gera 

það sérstakt. 

Einnig var farið yfir „hvað – hvar – fyrir hvern“ eins og áður hafði verið varpað upp. 

Ennfremur var varpað upp hvað Krýsuvíkursvæðið væri ekki, eða hvað fólk vildi trúlega ekki sjá verða 

þar. 

Hagsmunaaðilar 

Áfram var bætt við lista yfir núverandi og hugsanlega hagsmunaaðila um svæðið. 

 

Fundi slitið kl. 18:00. 

Sent stýrihóp til samþykktar 


